

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันจันทร์ 18 กันยายน พ.ศ.2560

ปัตย์อแบน‘พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส’
เกษตรแรงต้องถูกผู้เชี่ยวชาญ ผ่าผลงาน‘บิกจิตร’พัฒนาแหล่งน้ำ

กรมวิชาการเกษตร ยืนยันความเชี่ยวชาญด้านอันตรายต่อมนุษย์ ต้องส่งเรื่องพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายชี้ชะตา ดีเดย์พร้อมส่งข้อมูลภายในสัปดาห์นี้

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยกรณีข่าวกรมวิชาการเกษตรยื้อเวลา ยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส โดยส่งเรื่องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาก่อนว่า ไม่เป็นความจริง เพราะคณะกรรมการวัตถุอันตราย มิใช่คณะกรรมการที่กรมวิชาการเกษตรตั้งขึ้น แต่เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ระบุว่า หากจะดำเนินการเพิกถอนทะเบียนด้วยเหตุผลที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ สิ่งมีชีวิตโดยไม่มีวิธีการปกติในการที่จะป้องกันได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก่อน

ประกอบกับในกรณีนี้ข้อมูลด้านสุขอนามัยโดยเฉพาะอันตรายต่อมนุษย์นั้น คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า ยังขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะพิจารณา จึงเห็นสมควรส่งเรื่องดังกล่าวไปขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ (มาตรา 7) ที่จะให้คำปรึกษาเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย นอกจากนี้ในการที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะพิจารณาดัดสินใจประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย และมีไว้ในครอบครอง ก็จำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดก่อน หรือถ้าข้อมูลยังไม่เพียงพอ และสมควรที่จะให้มีใช้ต่อไป ก็จะต้องจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 คือ สามารถผลิต นำเข้า ส่งออกและมีไว้ในครอบครองได้ต่อไป โดยมีคำแนะนำจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้กรมวิชาการเกษตรมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง และจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 2 ชนิด

“กรมวิชาการเกษตรขอยืนยันว่าการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายทุกชนิด ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญในการลดใช้สารเคมี และการที่จะผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยจากสารตกค้างทั้งในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะสนับสนุนการลด ละ เลิก การใช้ เมื่อมีความจำเป็น โดยคำนึงถึงความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จะศึกษาและเร่งรัดหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการใช้สารดังกล่าวต่อไป” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

คอลัมน์สื่พิเศษ : ฝ่าผลงาน'บิกฉัตร'พัฒนาแหล่งน้ำ



ตั้งแต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศในปี 2557 ได้ให้ความสำคัญในเรื่องน้ำมากเป็นพิเศษ สิ่งแรกที่ดำเนินการ คือ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ซึ่งขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

อย่างไรก็ตามในช่วง 3 ปีแรกของรัฐบาล คือ ปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปี 2559 ต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งเกือบทั่วประเทศ รัฐบาลเน้น "ทำก่อนได้ ทำทันที" จึงเกิดนโยบายเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำเดิมให้เก็บน้ำได้มากขึ้น และเร่งเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้วยการทำแก้มลิงเก็บน้ำก่อนไหลออกนอกประเทศ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยตลอดจนระยะเวลา 3 ปีของรัฐบาล สามารถดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก 1,030 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) กระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ถึง 717,510 ครัวเรือนและที่สำคัญทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 2,570 บาทต่อไร่

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการศึกษาออกแบบเพื่อวางรากฐานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญๆ ที่จะเร่งก่อสร้างให้เสร็จภายใน 2-4 ปี ทำให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ผ่านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมจะดำเนินการภายในปี 2564 หลายโครงการ จะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 4,245 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะสามารถเพิ่มการเก็บกักได้อีก 630 ล้าน ลบ.ม. และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 1.9 ล้านไร่

สำหรับการแก้ปัญหาน้ำในอนาคต ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Base) นั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้นำสภาพปัญหาตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาวิเคราะห์ จัดทำเป็นกลุ่มแผนงานเชิงพื้นที่รวม 47 พื้นที่ แบ่งเป็นภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ 18 พื้นที่ ภาคกลาง ซึ่งรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 พื้นที่ และภาคใต้ 13 พื้นที่

ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสานนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่การเกษตรมากที่สุดคือ 63 ล้านไร่ แต่กลับมี

พื้นที่ชลประทานน้อยที่สุดเพียง 7 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 11 ของพื้นที่การเกษตรเท่านั้น พื้นที่ส่วนใหญ่อีกกว่า 56 ล้านไร่ ยังต้องอาศัยน้ำฝนทำให้ขาดความมั่นคงในเรื่องน้ำ

“ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล สามารถพัฒนาแหล่งน้ำในภาคอีสานเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้ 480 ล้านลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 770,000 ไร่ เท่าๆ กับรัฐบาลชุดก่อนๆ ทำรวมกันถึง 12 ปี โดยได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อเก็บกักน้ำก่อนไหลลงแม่น้ำโขง การสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่และการเพิ่มปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำเดิมในพื้นที่ต้นน้ำ การสร้างอาคารบังคับน้ำ การเพิ่มระบบกระจายน้ำ และที่สำคัญได้นำ “ศาสตร์พระราช” มาขยายดำเนินโครงการแก้มลิงริมน้ำโขงถึง 30 แห่ง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

ปีงบประมาณ 2561 นี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จะดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเร่งด่วนในภาคอีสานอีกไม่น้อยกว่า 165 โครงการ ใช้เงินลงทุนประมาณ 6,883 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเชิงเขา เช่น อ่างฯ น้ำอูน จ.สกลนคร เป็นต้น การพัฒนาอ่างเก็บน้ำต้นลำน้ำชี จ.ชัยภูมิ อีก 2 โครงการ พร้อมทั้งนำพระราชดำริเรื่องอ่างพวงมาดำเนินการเชื่อมโยงอ่างในจ.นครราชสีมา และอีกหลากหลายโครงการโดยเฉพาะใน จ.นครราชสีมา เช่น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทับรัง ก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำสะเท็ด ก่อสร้างแก้มลิงหนองน้ำ ก่อสร้างคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองโคราช เป็นต้น ซึ่งในปี 2561 คาดว่าจะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่แล้วเสร็จและสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 58 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 88,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 54,000 ครัวเรือน

ส่วนในปีงบประมาณ 2562 จะเร่งสร้างประตูเก็บกักน้ำบริเวณปากแม่น้ำเลย และสร้างคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองชัยภูมิเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม นอกจากนี้ ในระยะยาวยังมีแผนการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำ เช่น โครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล และโครงการผันน้ำป่าสัก-ลำตะคอง เป็นต้น

สำหรับในการพัฒนาแหล่งน้ำภาคอีสานทั้งระบบ ตั้งแต่ปี 2561-2569 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 95,532 ล้านบาท สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 1.15 ล้านไร่ ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 1,254 ล้าน ลบ.ม. สิ้นสุดการรอคอยของคนอีสาน...จะได้มีความมั่นคงในเรื่องน้ำเหมือนภูมิภาคอื่นๆ เสียที

คอลัมน์เกษตรบูรณาการ : เลือกจ้างงานชุดใหม่ วัตถุประสงค์ท้าย

ลุ่มกันมานานหลายสัปดาห์ ในส่วนตำแหน่งข้าราชการระดับ 10 ลอตสุดท้าย หลังจากที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เลือก“เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” รองปลัดขึ้นนั่งแทนปลัดกระทรวงเกษตรฯ แทน “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ที่มาจากกรมป่าไม้ เมื่อ 2 ปีก่อน และต้องส่งกลับไปนั่งตบยุงที่ทำเนียบรัฐบาลอันเนื่องมาจากข้อหาทำงานแบบคิดบวกเกินไป อะไรก็ได้ จนก่อให้เกิดปัญหามาจนปลายต่อการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนว “ฉัตรชัย” เจ้าของโปรเจกต์ กระดาษ A4 ที่ดีแต่ร้ายบนกระดาษแต่ทำจริงไม่ได้เพราะข้าราชการไม่เข้าใจ

จนที่สุดท่านรัฐมนตรี “ฉัตรชัย” จำเป็นต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนทีมงาน หลังจากปรับปรุงอาคาร ตามใครคนใดคนหนึ่งบอกแล้วว่า ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงอาคาร จะทำให้ข้าราชการทำงานแบบเข้าขาเหมือนกับ รมว.เกษตรฯ และ รมช. ที่เข้าขา จนวันนี้ชาวบ้านแทบไม่รู้ว่า มี รมช.เกษตรฯ เป็นใคร สุดท้ายเลือก

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารในหลายกรม รวมทั้งแต่งตั้งคนที่มาทดแทนที่เกษียณอายุราชการไป ซึ่งลอร์ดทำยสุด คือ 3 กรมหลัก นั่นคือ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โดยคนมานั่งเก้าอี้ใหม่ในส่วนกรมชลประทานแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการไปคนที่ถูกเลือก ก็ตามคาดหมาย จะเป็นใครไปไม่ได้ เพราะคนนี้เจียบ พุดน้อย ค่อยเจรจา ทหารชอบ “สมเกียรติ ประจักษ์วงษ์” รองอธิบดีกรมชลประทาน ไปนั่งตำแหน่งอธิบดี ว่ากันว่า ผู้ใหญ่ไว้ใจ ให้ทำโครงการน้ำขนาดใหญ่ แก่ท่วมแล้งถาวร รองรับตั้งกระทรวงน้ำในอนาคต...ว่างั้น ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่อธิบดีคนเก่า ถูกแต่งตั้งออกไป แต่งตัวเลขที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานฯ ก็ ได้ “พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขึ้นนั่งแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แทนตำแหน่งที่โดนแต่งตั้งออกไป ส่วนอีกคน คือ “น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์” รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแทนตำแหน่งคนเดิมที่โดนแต่งตั้ง ไปนั่งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เพราะ รมช. เกษตรฯ ไม่ปลื้ม ส่วนจะดีเด่นแค่ไหนฝีมือแค่ไหนต้องติดตาม กันยาวๆ

นอกจากนี้ ยังมีการวางตัวในส่วนผู้ตรวจราชการ ไว้สานงานต่อ ยาวๆ ในปีหน้าเพราะจะเกษียณอีกหลายตำแหน่ง โดยลอร์ดนี้มีการแต่งตั้งทั้งหมดในส่วนตำแหน่งผู้ตรวจการ 8 ตำแหน่ง จากที่สมัครกันทั้งหมด 25 คน ซึ่งบุญหล่นทับเท้า 8 คน ที่จะเข้ามานั่งหน้าขาในกระทรวง ในส่วนเก้าอี้ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ ระดับ 10 นั่นคือ นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายมีศักดิ์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมประมง นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร น.ส.เบญจพร ชาครนนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน น.ส.จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ และนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ดูๆกันแล้วเป็นอย่างไรเจ้าคะมองแล้วซื้อชิ้น พอไปวัดไปวา หรือพอจะเห็นแว่วว่างานกระทรวงเกษตรฯจะเดินหน้าได้หรือไม่ต้องดูกันไปยาวๆ อย่าลืมนะ ลอร์ดนี้ ว่ากันว่า ท่าน “ฉัตรชัย” วางคนทำงาน ส่วนจะทำงานได้ใจหรือไม่ ดูกันไป แต่บอกได้เลยลอร์ดนี้ วัตถุประสงค์สุดท้าย ของรมว.เกษตรฯเช่นกัน หากไม่มีอะไรดี สุดท้ายคนที่ถูกปรับอาจเป็นท่านรมว. เกษตรฯเอง สวัสดิ์

ราชดำเนิน

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันจันทร์ 18 กันยายน พ.ศ.2560

การปฏิรูปประเทศไทยจะสำเร็จ ผู้นำจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และข้อสัย



“หนึ่งในแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้นำต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมือง และมีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ที่สำคัญ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถ กล้าหาญในการปกครอง และบริหารจัดการ ประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และมีเจตจำนงร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองด้วย เพราะดอกผลจากการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศ จะตกถึงมือประชาชนทุกคนด้วยการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสวีธรรม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันได้รับการโปรดเกล้าฯเป็น ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทสังคม สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ กล่าวกับ ทีมเศรษฐกิจ



“ราชบัณฑิตสภา ซึ่งมีนักวิชาการ นักกฎหมาย และ นักเศรษฐศาสตร์หลายคน เห็นว่า การวางแนวทางและกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยเป็นสิ่งจำเป็น และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันก็เห็นว่า การวางเป้าหมายพัฒนาประเทศระยะ 20 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีเจตนาที่ดีแต่ควรใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 12 พ.ศ.2560-2564 เป็นจุดเริ่มต้นระยะแรกของยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะยาว เพราะแม้จะมีประชาชนจำนวนมากชื่นชมยินดีกับวิสัยทัศน์ของผู้นำ แต่ก็มีไม่น้อยที่เห็นต่างออกไปด้วยเหตุผลที่เกรงว่าผู้นำรัฐบาลจะใช้แผนยุทธศาสตร์นี้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ...”

ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ต้องพิจารณากันจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงวิชาการ ผ่านการสื่อสารถึงภาคประชาชน ดังข้อความต่อไปนี้

เริ่มต้นจากโจทย์ข้อที่ 1. จะทำการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างไร เพื่อให้ประเทศเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สิ่งแรกคือ ปฏิรูปโครงสร้างเบื้องต้นที่เกี่ยวกับอำนาจการปกครอง บริหาร จัดการประเทศ ตามด้วยประสิทธิภาพ ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตของระบบข้าราชการ กลไก และนักการเมือง ซึ่งต้องมีการกระจายอำนาจ การถ่วงดุล และการตรวจสอบการทำงานของกลไกรัฐ

ตามด้วยการเป็นรูปโครงสร้างเบื้องต้นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทำงาน หรือการประกอบอาชีพของประชาชน การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และการกำหนดผลตอบแทนการทำงาน รายได้ และการเพิ่มรายได้ของประชาชน โดยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจลง

โจทย์ข้อที่ 2. คือ การปฏิวัติหรือการรัฐประหาร 3 ครั้งในประเทศไทยที่สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย. 2475 กับหลัก 6 ประการของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ตามด้วยการร่วมมือและการขัดแย้งแตกแยกของคณะราษฎร จนถึงการรัฐประหารเมื่อ 8 พ.ย. 2490 และการปกครองแบบเผด็จการประมาณ 30 ปี ไปจนถึงการรัฐประหารเพื่อแก้ปัญหาการแตกแยก และสงครามกลางเมืองเมื่อ 20 ต.ค. 2520 หลังการล่มสลายของประเทศไทยในอินโดจีน 2518-2519 ต่อด้วยเผด็จการขวาจัด และสงครามกลางเมือง การร่วมมือพัฒนาประเทศและการฟื้นฟูระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกลับคืน

จนถึงการรัฐประหารเพื่อแก้ปัญหาการขัดแย้งแตกแยก และการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในการพัฒนาประเทศเมื่อ 22 พ.ค. 2557 ทำให้เกิดการล้มเหลวของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ชุมชน การเมือง การทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง ข้าราชการ และพ่อค้าช่วง 30 ปีก่อน นับตั้งแต่ปี 2530 เรื่อยมา อันนำไปสู่ความมั่งมีทางการเมือง และวิสัยทัศน์ของผู้นำในการพัฒนาประเทศสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย